

รายงานสรุปผลการจัดประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒  
เทศบาลเมืองตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมตาบา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
เทศบาลเมืองตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส



กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลเมืองตากใบ  
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

**สรุปผลการจัดประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒**

อ้างตามมติที่ประชุมการประสานโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ โดยที่ประชุมได้วางกรอบการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนตาบาฮีเล จำนวน ๑๕๐ คน และประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๔ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมตบา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เทศบาลเมืองตากใบ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองตากใบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประชาชน/ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ชุมชนตาบาฮีเล และประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ จัดทำสรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

บัดนี้ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินงานตามภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ ดังต่อไปนี้

**๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ**

ตามมติที่ประชุมคณะทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ได้กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดเวทีเพื่อประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และได้กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน (คน)	สถานที่ ดำเนินการ
๑	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. นำเสนอข้อดี-ข้อเสีย ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.	๑. ผู้นำชุมชน ๒. อสม. ๓. พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ๔. นักเรียน นักศึกษา	ชุมชนในพื้นที่ ชุมชนตาบา ฮีเล และ ชุมชนในพื้นที่ บ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑	๖ ๑๖ ๑๕๗ ๕	ห้องประชุมตบา อาคารเฉลิมพระ เกียรติ ๘๔ พรรษา เทศบาล เมืองตากใบ
รวมทั้งสิ้น				๑๗๔	



## ๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์

ก่อนดำเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์คณะทำงานได้ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยผ่านผู้นำชุมชน อสม. และตัวแทนชุมชน เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตาบาสีเล จำนวน ๑๕๐ คน และประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๔ คน ได้เข้าร่วมรับฟัง

### ขั้นตอนการดำเนินการประชุม

๑. ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงทะเบียน รับเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นต่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำการศึกษา กรอบแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

๒. นำเสนอข้อมูลโดยตัวแทนของประชาชนในชุมชนตาบาสีเลและประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ เหตุผลในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมรับฟังในครั้งนี้

๓. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

๔. ปิดเวทีการรับฟังโดยการสรุปความคิดเห็นในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาสีเล ระยะที่ ๒ ด้วยการยกมือโดยมีการนับคะแนนเป็นมติเอกฉันท์



ภาพที่ ๑ การลงทะเบียนรับฟังความคิดเห็น



ภาพที่ ๒ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบ และ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น



ภาพที่ ๔ นายกเทศมนตรีเมืองตากใบชี้แจงโครงการ





ภาพที่ ๕ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น



ภาพที่ ๖ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ชุมชนตาบาสีเล และประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกาะยาว เข้าร่วมรับฟัง

/ภาพที่ ๗...

ภาพที่ ๗ ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย



นายสมศักดิ์ เพชรรักษ์ (บังเลาะห์)



นายมะยูโซ๊ะ มะ  
โต๊ะอีหม่านมัศยิดอิสซาน



นายอนุสนธิ์ อุมูตี (แบแข็ง)  
ประธานชมรมพ่อค้า - แม่ค้า หาดเสด็จ



นายอับดุลรอหิง บินมะตอเท  
ประธานชมรมบาตาลีเล



นายสมัน ฮะ (แบมั่ง)  
ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตาบา

### ๓. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

จากมติที่ประชุมคณะทำงานได้กำหนดแนวทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนต่อโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนบาตาฮีเล ระยะที่ ๒  
งบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

ลำดับที่	ข้อคิดเห็น	จำนวน	ร้อยละ
๑.	ร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ	๑๙๐	
	ท่านเห็นด้วยหรือไม่		
	๑.๑ เห็นด้วย	๑๙๐	๑๐๐
๑.๒ ไม่เห็นด้วย	-		
๒.	งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้า	๑๙๐	
	ด้านศาลกากรตากใบ		
	ท่านเห็นด้วยหรือไม่		
๑.๑ เห็นด้วย	๑๙๐	๑๐๐	
๑.๒ ไม่เห็นด้วย	-		
๓.	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๙๐	
	ท่านเห็นด้วยหรือไม่		
	๑.๑ เห็นด้วย	๑๙๐	๑๐๐
๑.๒ ไม่เห็นด้วย	-		

จากตารางสรุปผลได้ว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อตั้งโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนบาตาฮีเล ระยะที่ ๒ คือเห็นด้วยสูงสุดร้อยละ ๑๐๐ ในด้านร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและมุ่งเน้นความต้องการของคนในชุมชน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว มีระดับความคิดเห็นร้อยละ ๑๐๐ ระดับความคิดเห็นงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด้านศาลกากรตากใบ ร้อยละ ๑๐๐ และระดับความคิดเห็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ

/ข้อเสนอแนะ...

**ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการจัดทำโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล  
ระยะที่ ๒**

ที่	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑.	<p><b>นายสมศักดิ์ เพชรรักษ์ (บังเลาะห์)</b></p> <p>๑. ของบสนับสนุนค่าถมที่ดินฝั่งศพสุสาน (กูโบร์อิฮซาน) เนื่องจาก ชาวบ้านในชุมชนได้ระดมเงินจัดซื้อดินและชาวบ้านได้ทำการถมที่ไปแล้ว ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าถมที่ดินดังกล่าวจำนวน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>๒. ให้เทศบาลต่อเติมรั้วสุสาน (กูโบร์อิฮซาน) ด้านหลัง ต่อจากเดิม ให้ดูสวยงาม</p> <p>๓. ให้เทศบาลจัดทำร้านค้าพร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วม ในหาดเสด็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น</p> <p>๔. ให้เทศบาลเปิดตลาดกลางคืน (ถนนคนเดิน) เพื่อสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน ชาวบ้านในชุมชนตาบาฮีเลจะได้มีรายได้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว โดยเปิดตลาด บริเวณถนนติดกำแพงด้านสุลการตากใบ จัดอาทิตย์ละ ๒ วัน วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ (จัดในเวลาตอนเย็น)</p> <p>๕. ให้เทศบาลจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาสุขภาพภายในชุมชน เพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดี และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บขยะบริเวณหาดเสด็จ (โดยผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day หรือกิจกรรมใดก็ได้)</p> <p>๖. ให้เทศบาลเปลี่ยนเวลาหรือเลื่อนเวลาการเก็บขนขยะ โดยให้พนักงานออกจัดเก็บขยะให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่ขยะจะล้นถัง เนื่องจากขยะมันเต็มเร็วมาก ทำให้กลิ่นกลาดบนขอบถนน และมีสุนัขเข้ามาคุ้ยขยะ ทำให้สกปรก ไม่น่าดู</p> <p>๗. ให้เทศบาลเก็บขนขยะในหาดเสด็จ เนื่องจากกลิ่นกลาดบนสนามหญ้า มันดูสกปรก ไม่น่าดูไม่น่าเที่ยว</p>
๒.	<p><b>นายมะยูโซ๊ะ มะ โต๊ะอิหม่านมัสยิดอิคซาน</b></p> <p>๑. ให้เทศบาลจัดตลาดนัด พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างอาคารตลาดแวมะแอ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ภายในเขตชุมชนชายแดนต่อไป</p>
๓.	<p><b>นายอนุสนธิ์ อุมูตี (แบเซ็ง) ประธานชมรมพ่อค้า – แม่ค้า หาดเสด็จ</b></p> <p>๑. ให้เทศบาลปรับปรุงหาดเสด็จ ให้นำอยู่ นำเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดทั้งคนไทยและคนมาเลเซียมาเที่ยวกันให้มาก ๆ เป็นการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว</p> <p>๒. ให้เทศบาลปรับปรุงทางเข้าของหาดเสด็จ เนื่องจากปัจจุบัน ทางเข้าจะมีกิ่งไม้ขวางทาง การจราจร ไม่สะดวกในเดินทาง มันดูสกปรก และดูแลให้เรียบร้อยสะอาดตา</p> <p>๓. ให้เทศบาลจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยทุกหลังทุกซอย โดยไม่เลือกเก็บเฉพาะบ้านที่ติดถนนและมีถังขยะหน้าบ้านเท่านั้น</p> <p>๔. ให้เทศบาลมีนโยบายให้พนักงานเก็บขนขยะเข้าไปเก็บขยะในซอยแต่ละซอยด้วย โดยมีรถเข็นเล็ก ๆ ที่สามารถเข้าไปในซอยแคบได้</p>

ที่	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๔.	<p>นายอับลอรอหิง บินมะตอเท ประธานชมรมบาตาลีเล</p> <p>๑. ให้เทศบาลจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดของชุมชนบาตาลีเล โดยมีวิธีการรักษาความสะอาด เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน</p>
๕.	<p>นายสมัน ฮะ (แบม้ง) ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตาบา</p> <p>๑. ให้เทศบาลดำเนินการจัดล๊อคขายของในตลาดการค้าชายแดน (ตลาดตาบา) ที่ผ่านมามีจำนวนล๊อคขายของ จำนวน ๔๐๐ ล๊อค แต่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านค้า ที่ขายอยู่จริงจำนวน ๑๐ ล๊อค เท่านั้น และมีผู้คนมาจับจ่ายสินค้ามีจำนวนน้อยมาก หรือแทบไม่มีคนเลย ดังนั้น ขอให้เทศบาลช่วยส่งเสริมการค้าชายตรงจุดนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)</p>

**แนวทางการดำเนินงานที่ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น**

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ โดยตัวแทนชุมชน ได้ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือ แสดงดังภาพ

**- ร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ**



**-งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จ และหน้าด่านศุลกากรตากใบ**





## งานปรับปรุงภูมิทัศน์



สรุปผล จากการจัดประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ในการจัดเวทีรับฟัง ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตาบาฮีเลและประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้ความเห็นชอบในการจัดทำร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านสุลกากรตากใบ และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

**รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมประชาพิจารณ์**  
**โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒**  
**วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมตาบา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เทศบาลเมืองตากใบ**

\*\*\*\*\*

นายบุสรอ เจ๊ะแซ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ครั้งนี้

โดยในการประชุมประชาพิจารณ์ในวันนี้ นำโดยนายอนุชันทรา แวดือราแม นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ เป็นประธาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน ต่อไป

นายอนุชันทรา แวดือราแม นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์และกล่าวเปิดประชุมประชาพิจารณ์ พร้อมขอบคุณนายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ตำบลเจ๊ะเท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ผู้นำชุมชน อสม. พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนชุมชนบ้านตาบาฮีเล และตัวแทนชุมชนบ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลพร่อน ที่เข้าร่วมประชุมและได้ชี้แจงเหตุผล ในการเข้าร่วมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ โดยชี้แจงเหตุผลของการงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากงบประมาณโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ระยะที่ ๑ (ระยะแรก) ได้รับงบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท และได้ดำเนินการจัดทำรัฐสุสาน (กูโบร์ตาบาฮีเล) เชื้อนตาบา (ท่าเรือรัชดาภิเษก) ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ซึ่งเทศบาลเมืองตากใบได้รับอนุมัติเพียงพอต่อการดำเนินงาน และในวันนี้เช่นกัน การเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ก็ขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อของงบประมาณการดำเนินงาน ระยะที่ ๒ เพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ๓ โครงการ ได้แก่

๑. ร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ
๒. งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านศุลกากรตากใบ
๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ด้วยศักยภาพของอำเภอตากใบ ที่เป็นเมืองติดชายแดน เป็นเมืองการค้าชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย เป็นเมืองการค้าชายแดน เมืองแห่งการท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอำเภอตากใบในหลายๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น สังคม ประชากร เศรษฐกิจ แต่ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และประเทศเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนกับเรา (มาเลเซีย) ก็ประสบปัญหาเช่นกัน เกือบทั่วโลกที่ประสบอยู่ขณะนี้ก็ว่าได้ ทำให้การค้าชายแดนก็หยุดชะงักลง การปิดเมืองชายแดน ห้ามข้ามประเทศ ดังนั้นเทศบาลเมืองตากใบ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในเขตเทศบาล และการพัฒนาด้านชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศชายแดน เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมชน การสร้างแหล่งท่องเที่ยว การค้าระหว่างประเทศ สร้างให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และคนต่างประเทศ ดังนั้น การของงบประมาณ ๑๒๐ ล้านในเฟส ๒ นี้ ก็จะนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ จำนวน ๓ โครงการ

**๑. ร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ**

จะดำเนินการสร้างร้านค้าชุมชน ในหาดเสด็จ พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อน ซึ่งปัจจุบันศาลาที่เทศบาลสร้างมานานเกินไปแล้ว บางศาลาผุพังเสื่อมโทรมตามกาลเวลา เทศบาลจึงจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง และสร้างศาลาใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อคนมาเที่ยวในหาดเสด็จ และทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ชุมชนเกาะยาว นำโดย นายกาหลง แดงสุวรรณ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้อนุญาตให้ชุมชนในเกาะยาวได้ทำศาลาชั่วคราวสำหรับขายของเป็นการชั่วคราว เพื่อชุมชนในเกาะยาวจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว หากทั้งสององค์กรทั้งเทศบาลเมืองตากใบและองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ๑๒๐ ล้าน ในเฟส ๒ นี้ ก็จะดำเนินการสร้างร้านค้าให้แก่ชุมชนทั้ง ๒ พื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคให้กับผู้คนในท้องถิ่นและละแวกใกล้เคียง รวมถึงคนมาเลเซียที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของ

## **๒. งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านศุลกากรตากใบ**

การปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านศุลกากรตากใบ เขื่อนรัชชประภาซึ่งได้ดำเนินการทำทำเรือไปแล้วตั้งแต่ทำเทียบเรือที่จะเข้าประเทศมาเลเซีย และยังมีพื้นที่บางส่วนที่ต้องใช้งบประมาณในเฟส ๒ ในการดำเนินก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งของหน้าด่านศุลกากร เพื่อป้องกันการกัดเซาะจากกระแสน้ำและเพิ่มเสถียรภาพเชิงลาดป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ทั้ง ๒ ด้าน ทั้งหน้าด่านศุลกากรและชุมชนตาบาฮิละ รวมถึงแพขนานยนต์ โดยสร้างให้สอดคล้องกับเขื่อนกันตลิ่ง โดยปัจจุบันนี้ทรายติดกับเขื่อน แลดูไม่สวยงาม และมีเศษขยะลอยติดผิวน้ำติดเขื่อน

ดังนั้น จะดำเนินการสร้างเขื่อนกันตลิ่งในพื้นที่หน้าด่านศุลกากรและชุมชนตาบาฮิละให้สวยงามรองรับการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย)

## **๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์**

ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างถนนหน้าเซเว่นตลาดเจ๊ะเห ซึ่งได้ดำเนินการถนนบุกเบิกเส้นใหม่ ถนนเส้นดังกล่าวจะเชื่อมไปถึงหลังโรงยิม (หลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบ) ซึ่งหลังโรงยิมจะมีโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และสุขภาพชุมชน การดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมดล้วนเป็นโครงการที่รองรับการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเทศบาลเมืองตากใบอีกด้วย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้หน้าเที่ยว สร้างร้านค้าให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และคนต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศมาเลเซียที่ติดกับเทศบาลจะปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รอให้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID -๑๙ ซาลง และรอการเปิดประเทศชายแดนการค้าระหว่างชายแดนคงจะดีขึ้น

ดังนั้น หากการประชุมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และการของงบประมาณและได้รับการอนุมัติในเฟส ๒ ครั้งนี้ ทั้งเทศบาลเมืองตากใบและองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหาดเสด็จ จะปรับปรุงให้มีเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานขึ้นมา โดยเฉพาะอีกพื้นที่หนึ่งภายในสวนหาดเสด็จ นักปั่นทุกเพศวัย สามารถใช้เส้นทางจักรยานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สัญจรไปมา หรือผู้ออกกำลังกายคนอื่น ๆ ซึ่งจะพัฒนาทั้ง ๒ ผัง ทั้งผังของเทศบาลและชุมชนเกาะยาว ซึ่งชุมชนเกาะยาว อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนดูแล การปรับปรุงในงบประมาณครั้งนี้คาบเกี่ยว ๒ พื้นที่ คือ เทศบาลเมืองตากใบและองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน (ชุมชนเกาะยาว) โดยทั้ง ๒ องค์กร ร่วมมือกันในการบริหารจัดการพื้นที่ ในพื้นที่หาดเสด็จทั้งหมดและคอกสะพาน ส่วนสะพานอยู่ในพื้นที่ชุมชนเกาะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเป็นผู้ดูแล ดังนั้นการของงบประมาณครั้งนี้เสนอทั้ง ๒ พื้นที่ ทั้งเทศบาลเมืองตากใบและองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ทั้ง ๒ องค์กร แหล่งเห็นถึงความสำคัญในขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้หน้าเที่ยว สร้างร้านค้า ให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และคนต่างประเทศ

สำหรับการประชุมประชาพิจารณ์ในวันนี้ เทศบาลเมืองตากใบ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตาบาฮิละ และพื้นที่เกาะยาว หมู่ที่ ๗

โดยให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน สนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอเชิญ นายกาหลง แดงสุวรรณ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องชุมชนตาบาฮีเลและชุมชนเกาะยาว เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเป็นลำดับต่อไป

นายกาหลง แดงสุวรรณ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้กล่าวขอบคุณ นายชูชันตารา แวดือราแม นายกเทศบาลเมืองตากใบ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนตาบาฮีเล และชุมชนเกาะยาว ที่เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้

พื้นที่ชุมชนเกาะยาว เป็นพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนดูแลอยู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันกับเทศบาลเมืองตากใบ ไม่สามารถแยกออกมาได้ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตากใบเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ที่เป็นของเกาะยาวเป็นพื้นที่นิดเดียว องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนที่ติดกับเทศบาลเมืองตากใบ มีอยู่ ๔ หมู่บ้าน (๑) เกาะยาว หมู่ที่ ๑ (๒) บ้านไร่ หมู่ที่ ๒ (๓) ท่าพรุ หมู่ที่ ๓ และ(๔) บางน้อย หมู่ที่ ๔ ซึ่งทั้ง ๔ หมู่บ้านคาบเกี่ยวกับกันอยู่ ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ หมู่บ้าน แต่ละส่วนที่เกินกำลังท้องถิ่นของเรา เกินกำลังเทศบาล เกินกำลังอบต. ก็ต้องรับความร่วมมือการขอรับงบประมาณจากส่วนอื่น เช่น อบจ. จังหวัด กรมโยธาธิการ รวมทั้งองค์กรภาคอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุน แต่ในวันนี้เราจะพูดถึงการของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งพบว่า โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองตากใบ และพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยการของบประมาณในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้ง ๒ พื้นที่ ซึ่งเราได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ เฟสที่ ๑ เฟสแรก ไปแล้ว เป็นการของบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตากใบเป็นหลัก และบางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้รับ ๓ โครงการ คือ

๑. ได้รับงบประมาณการสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ และได้ดำเนินการเสร็จไปแล้ว

๒. การก่อสร้างสะพานคอร้อยปี ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมลงไปเกาะยาว ดำเนินการเสร็จไปแล้ว

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเสด็จ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วน บางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจากงบประมาณที่ขอเฟสแรก ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ดังนั้น จึงต้องของบประมาณในเฟส ๒ นี้ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ก่อสร้างร้านค้าชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ในหาดเสด็จ เป็นพื้นที่ร่วมกันที่ต้องพัฒนา จะขึ้นอยู่กับเทศบาล-อบต.ใดไม่ได้ ต้องพัฒนาร่วมกัน เป็นของชุมชนร่วมกัน

ดังนั้น ผมพร้อมคณะและชุมชนบ้านเกาะยาว ได้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อมาแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ยินดีและไม่ขัดข้องในการประชาพิจารณ์โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานการของบประมาณสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยชุมชนบ้านเกาะยาวเห็นด้วยต่อการพัฒนาชุมชน การสร้างแหล่งท่องเที่ยว การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อชุมชน พวกเราคงไม่ขัดข้อง สนับสนุนการพัฒนาบ้านเมืองในอนาคตข้างหน้า และผมขอฝากให้ทุกคนดูแลหาดเสด็จ หาดเสด็จเป็นของทุกคน การของบประมาณในการสร้างร้านค้าชุมชนครั้งนี้ ไม่ได้ขอเพื่อใคร แต่ขอเพื่อคนในชุมชนแห่งนี้ ให้ทุกคนดูแลปรับปรุงให้คงอยู่กับลูกๆหลานๆ และคงอยู่กับอำเภอตากใบตลอดไป ขอขอบคุณครับ



ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์  
“โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒”

นายสมศักดิ์ เพชรรักษ์  
(บังเลาะห์)

ในการประชุมการประชาพิจารณ์การพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ระยะที่ ๒ ในวันนี้ ก็ขอบคุณนายอนุชันทารา แวดือราแม นายกเทศมนตรี เมืองตากใบและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากใบ และนายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพร่อน ที่ได้จัดโครงการประชาพิจารณ์นี้ ขึ้นมาในวันนี้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในเขตเทศบาลและพื้นที่ชุมชนเกาะยาว และเพื่อคงอยู่กับลูกๆหลาน ๆ คนตาบา อำเภอตากใบตลอดไป และ ขอให้ทุกคนที่เป็นตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์ในการของบประมาณ เฟสที่ ๒ นี้ ช่วยกันเสนอ แสดงข้อคิดเห็น และร่วมแสดงออกประชามติใน ครั้งนี้ด้วย ที่ผ่านมาการของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เฟส ที่ ๑ เราก็ได้งบประมาณจากการร่วมแสดงความคิดเห็นของพี่น้องเทศบาล เมืองตากใบ เราได้งบประมาณและเทศบาลก็ได้สร้างรัฐสุสาน (กูโบร์อิฮ ซาน) สร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หาคัดเสด็จบางส่วน และครั้งนี้เช่นกัน ขอให้ ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น ลงประชามติในการดำเนินงาน ของเทศบาล ในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ในวันนี้ ดังนั้น ผมมีเรื่องที่จะขอเสนอแนะ ให้เทศบาลและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ของบสนับสนุนค่าถมที่ดินฝั่งศพสุสาน (กูโบร์อิฮซาน) เนื่องจาก ชาวบ้านในชุมชนได้ระดมเงินจัดซื้อดินและชาวบ้านได้ทำการถมที่ไปแล้ว ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าถมที่ดินดังกล่าว จำนวน ๙๐๐,๐๐๐-บาท

๒. ให้เทศบาลต่อเติมรัฐสุสาน (กูโบร์อิฮซาน) ด้านหลัง ต่อจากเดิม ให้ดูสวยงาม

๓. ให้เทศบาลจัดทำร้านค้าพร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วม ในหาคัดเสด็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น

๔. ให้เทศบาลเปิดตลาดกลางคืน (ถนนคนเดิน) เพื่อสร้างอาชีพให้ ชาวบ้านในชุมชนตาบาฮีเลจะได้มีรายได้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว โดยเปิดตลาด บริเวณถนนติดกำแพงด้านศาลการตากใบจัดอาทิตย์ละ ๒ วัน วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ (จัดในเวลาตอนเย็น)

๕. ให้เทศบาลจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาสุขภาพ ภายในชุมชน เพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดี และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ เก็บขยะบริเวณหาคัดเสด็จ (โดยผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day หรือ กิจกรรมใดก็ได้)

๖. ให้เทศบาลเปลี่ยนเวลาหรือเลื่อนเวลาการเก็บขนขยะ โดยให้ พนักงานออกจัดเก็บขยะให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่ขยะจะล้นถัง เนื่องจาก ขยะมันเต็มเร็วมาก ทำให้เกลื่อนกลาดบนขอบถนน และมีสุนัขเข้ามาคุ้ยขยะ ทำให้สกปรก ไม่น่าดู

๗. ให้เทศบาลเก็บขนขยะในหาคัดเสด็จ เนื่องจากเกลื่อนกลาดบน สนามหญ้า มันดูสกปรก ไม่น่าดูไม่น่าเที่ยว

นายมะยูโซ๊ะ มะ  
โต๊ะอิหม่ามมัศยิดอิศซาน

ให้เทศบาลจัดตลาดนัด พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างอาคาร  
ตลาดแวมะแอ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
ภายในเขตชุมชนชายแดนต่อไป

นายอนุสนธิ์ อุมูตี (แบแข็ง)  
ประธานชมรมพ่อค้า – แม่ค้า  
หาดเสด็จ

๑. ให้เทศบาลปรับปรุงหาดเสด็จ ให้นำอยู่ นำเที่ยว ให้เป็นแหล่ง  
ท่องเที่ยว ดึงดูดทั้งคนไทยและคนมาเลเซียมาเที่ยวกันให้มาก ๆ เป็นการ  
สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว

๒. ให้เทศบาลปรับปรุงทางเข้าของหาดเสด็จ เนื่องจากปัจจุบัน  
ทางเข้าจะมีกิ่งไม้ขวางทางการจราจร ไม่สะดวกในเดินทาง มันดูสกปรก  
และดูแลให้เรียบร้อยสะอาดตา

๓. ให้เทศบาลจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยทุกหลังทุกซอย โดยไม่เลือกเก็บ  
เฉพาะบ้านที่ติดถนนและ มีถังขยะหน้าบ้านเท่านั้น

๔. ให้เทศบาลมีนโยบายให้พนักงานเก็บขยะเข้าไปเก็บขยะในซอย  
แต่ละซอยด้วย โดยมีรถเข็นเล็ก ๆ ที่สามารถเข้าไปในซอยแคบได้

นายอับลอรอหิง บินมะตอเห  
ประธานชมรมบาตาสีเล

ให้เทศบาลจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดของชุมชน  
บาตาสีเล โดยมีวิธี การรักษาความสะอาด เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน  
ชุมชน

นายสมัน ฮะ (แบมั่ง)  
ประธานชมรมผู้ประกอบการ  
ร้านค้าตาบา

ให้เทศบาลดำเนินการจัดล๊อคขายของในตลาดการค้าชายแดน (ตลาด  
ตาบา) ที่ผ่านมามีจำนวนล๊อคขายของ จำนวน ๔๐๐ ล๊อค แต่ปัจจุบันมี  
ผู้ประกอบการร้านค้า ที่ขายอยู่จริง จำนวน ๑๐ ล๊อค เท่านั้น และมี  
ผู้คนมาจับจ่ายสินค้ามีจำนวนน้อยมาก หรือแทบไม่มีคนเลย ดังนั้น ขอให้  
เทศบาลช่วยส่งเสริมการค้าชายตรงจุดนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่  
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)

นายนูซันตารา แวดือราแม  
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ  
ประธาน

จากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากท่านดังกล่าว เทศบาลจะรับฟัง  
และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และจะมอบให้หัวหน้าส่วน  
ราชการพิจารณาดำเนินการต่อไป จากการทำทุกท่านรับฟังการขอ  
งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในโครงการพัฒนาผังเมืองรวม  
ตากใบ ชุมชนบาตาสีเล ระยะที่ ๒ ในงบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท  
ประกอบด้วย

๑. การสร้างร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ

๒. งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่าน  
ศุลกากรตากใบ

๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของเรา ในอยู่กับลูกๆ หลาน ๆ  
และคงอยู่กับอำเภอตากใบตลอดไป ก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมประชา  
พิจารณในวันนี้ ลงประชามติในโครงการดังกล่าว ด้วยการยกมือแสดงว่า  
ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการงบประมาณ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ในครั้งนี้  
โครงการที่ ๑. การสร้างร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย ร้อยละ ๑๐๐

นายอนุชันทารา แวดีอราแม ๒. งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่าน  
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ ศุภการตากใบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย ร้อยละ ๑๐๐

นายอนุชันทารา แวดีอราแม ๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์  
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย ร้อยละ ๑๐๐

สรุปการรับฟังความคิดเห็น ต่อแนวทางการพัฒนาในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒  
จากการจัดประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ  
ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ในการจัดเวทีรับฟัง ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตาบาฮีเลและประชาชนในพื้นที่บ้าน  
เกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้ความเห็นชอบในการจัดทำร้านค้าชุมชน  
บริเวณหาดเสด็จ งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านศุภการตากใบ และงาน  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็น  
ด้วยกับโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ได้ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการ  
ยกมือเพื่อเป็นมติเอกฉันท์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางอรทัย รังเสาร์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป